



บทที่ 384

ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่ (2)

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ในบทสวดของลูกบทที่แล้ว ลูกได้เขียนถึงการตัดสินใจพวยเรือออกไปที่ลึก (Duc In Altum) ของลูก

ในบทสวดของลูกบทนี้ ลูกขอเขียนถวายเป็นวิธีการประกาศข่าวดีของลูกโดยการใช้ชีวิตทั้งครบในการประกาศ พระเจ้าข้าด้วยว่าประชากรของประเทศไทยนั้นกว่า 95% ไม่นับถือศาสนาคริสต์และส่วนใหญ่ไม่รู้จักพระเจ้าของเราด้วยซ้ำ จาก การที่ลูกได้ค้นพบพระองค์แล้ว ชีวิตของลูกได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ลูกจึงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะประกาศข่าวดี โดยลูกจะใช้เรื่องราวชีวิตของลูกเป็นสะพานเชื่อมให้ผู้รู้จักลูกมีโอกาสได้มารู้จักพระองค์ โดยลูกบอกกับตัวเองว่า “ฉันจะ ประกาศข่าวดีด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมี ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำ และโดยทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันเป็น”

“ข่าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย” มัทธิว 9:37

ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าลูกจะพยายามเปลี่ยนให้ผู้รู้จักลูกมานับถือศาสนาคริสต์ของเราหมด แต่ลูกเพียงทำหน้าที่ เป็น “พยาน” ตัวเล็กๆ ประกาศข่าวดีอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับพระเจ้าของเรา ส่วนสุดท้ายแล้วจะมีผู้มาติดตามเป็นศิษย์ของ พระองค์หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับพระพรของพระเจ้ากับคนๆ นั้น

ลูกได้ใช้หลักการบริหารธุรกิจและหลักการตลาดมาเป็นวิธีการประกาศข่าวดีในการดำรงชีวิตประจำวัน

1. ก่อนอื่นใด ลูกใช้ภาพของลูกขณะคุกเข่าเข้าเข้าผ่านักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 เป็นภาพจอมือถือ และประกอบกับภาพอาสนวิหารนักบุญเปโตร กรุงวาติกัน เป็นภาพ Cover Photo ของ Facebook ผู้ที่รับไลน์และดู Facebook ของลูกเป็นร้อยเป็นพันทราบทันทีว่าลูกเป็นคาทอลิก เป็นการประกาศขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับการวาง สินค้าในฉากละคร (Product placement) หรือนำรถไปให้พระเอกใช้ เป็นการโฆษณาสินค้าโดยไม่ใช่เป็นการ โฆษณา
2. การประกาศข่าวดีเกี่ยวกับพระเจ้า ต้องไม่เป็นการประกาศข่าวดีแบบขายตรงหรือโดยตรง คนไทยจำนวนเยอะมาก ที่ไม่แม้แต่จะรู้จักพระเจ้าของเรา การที่เราจะไปยึดเยียดความเชื่อของเราให้แก่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อเช่นเดียวกับเรานั้น เป็นสิ่งไม่ควรทำ สิ่งที่ลูกทำมาตลอดคือ ลูกพูดถึงประสบการณ์ชีวิตของตนเองว่าได้ค้นพบพระเจ้าอย่างไร หลังจาก ค้นพบพระเจ้าแล้ว ชีวิตของลูกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สิ่งที่ลูกพูดเป็นเรื่องราวชีวิตของลูก ซึ่งเป็นเรื่องจริงและ เพื่อนฝูงก็เห็นลูกในทุกวันนี้ ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของเขา
3. การเขียน มีเพื่อนฝูงจำนวนไม่น้อยที่รับ “บทสวดของฉันทัน” ที่ไม่ใช่เป็นคริสตชน มีเพื่อนหลายท่านที่มีความรู้ลึกซึ้ง ในศาสนาหลักของประเทศไทยเรา กลายเป็นว่าท่านเหล่านี้แหละที่มีความรู้กลับเป็นผู้ที่สนใจในศาสนาคริสต์ของ เรา แม้อาจจะเป็นด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน มีหลายท่านที่สื่อกับลูกเป็นการส่วนตัวถึงหลักธรรมของ ศาสนาของท่าน เปรียบเทียบกับหลักศีลธรรมของเราด้วยความเห็นคุณค่าและความเข้าใจ จนถึงขั้นจะจัดการ พบปะกันระหว่างเพื่อนๆ ที่เข้าถึงหลักธรรมของศาสนาหลักของประเทศไทยและลูก เพื่อถกถึงความเหมือนของ การดำรงตนในหัวข้อต่างๆ โดยลูกขออาสาเป็นเจ้าภาพจัดที่บ้านของลูก เนื่องจากบทสวดของลูกที่ผ่านมาลูกเขียน เกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ เพื่อนๆ จึงอยากจะจัดให้มีการพบปะกันและมาแบ่งปันกันว่าในยามมีความทุกข์ พวกเขาปฏิบัติตนอย่างไร ในฐานะเป็นคริสต์เราปฏิบัติตนอย่างไร จากการประกาศข่าวดีผ่าน การเขียน ลูกก็ได้ทำหน้าที่ศาสนสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัวควบคู่กันไปด้วย ☺



4. แปลงทุกโอกาสในชีวิตประจำวันเป็นการประกาศข่าวดีได้ เช่นเกี่ยวกับการแปลงทรัพย์สินให้เป็นทุน
  - 4.1 แม้กระทั่งการไปทำผม ลูจะคุยกับช่างทำผมว่า “พรุ่งนี้พี่จะไปโบสถ์ ทำผมให้พี่สวยหน่อยนะ” จากจุดนี้ลูก็ ได้เปิดทางที่จะคุยเรื่องพระเจ้ากับช่างทำผมของลูก็ได้
  - 4.2 ในด้านธุรกิจ การเซ็นสัญญากับลูกค้าทางธุรกิจ เมื่อเซ็นสัญญาลงนามเรียบร้อยแล้ว ลูจะพูดให้คู่สัญญาฟังว่า ลูเป็นคริสตชน การที่บริษัทเราทั้งสองประสบความสำเร็จจนถึงขั้นเซ็นสัญญานั้น ลูเชื่อว่าเป็นพระพรของ พระเจ้า เป็นการเปิดประเด็นพูดถึงพระเจ้ากับนักธุรกิจด้วยกัน
  - 4.3 การให้ของขวัญปีใหม่ แทนที่จะซื้อของขวัญไปจับฉลาก ถ้าเป็นไปได้ ลูจะเอาหนังสือของลู “ภูเขาเคลื่อนได้” ไปเป็นของขวัญ จากหนังสือเล่มนี้ของลู ปรากฏว่ามีคนในสังคมหลายต่อหลายคนมาขอคุยกับลู โดยกล้า เปิดเผยเรื่องราวปัญหาชีวิตให้ลูทราบ ซึ่งท่านเหล่านี้ล้วนมีตำแหน่งใหญ่โต มีหน้ามีตาในสังคม แต่มีมนุษย์กับ ความทุกข์เป็นของคู่กัน โดยปกติคนไทยมักจะไม่เปิดเผยปัญหาหรือความทุกข์ของตนเองให้ผู้อื่นหรือสังคม ทราบ แต่จากการที่ลูกล้าเปิดเผยเรื่องราวความทุกข์ของลูที่ผ่านมา ท่านเหล่านี้ก็เลยกล้าเปิดเผยเรื่องราว ของท่านให้ลูทราบ ลูก็เลยได้กลายเป็นศูนย์บรรเทาใจเคลื่อนที่ให้ผู้ใหญ่หลายๆ ท่านในสังคมไทยโดย ปรียาย

ยังมีโอกาสทุกโอกาสในชีวิตประจำวันที่เราสามารถประกาศข่าวดีได้ .....

5. การประกาศข่าวดีที่ได้ผลนั้น เราต้องทราบบพระวาจาของพระเจ้า เราจึงจะประกาศได้กว้างไกลและลึก มิฉะนั้นแล้ว เราจะประกาศ “ข่าวดี” อะไรเล่า? ถ้าฟังคำพูดของเราซึ่งเป็นมนุษย์ประกาศได้ก็เพียงจำกัด ดังนั้นผู้ที่มีความตั้งใจ จะประกาศข่าวดีด้วยชีวิตจึงจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการเป็น คริสตชนที่ดี
6. การวาดภาพ จากการเขียน ลูยังนำงานอดิเรกคือ การวาดภาพมาเป็นการประกาศข่าวดี ☺ ลูได้นำพระวาจา หลายๆ บทมาวาดเป็นภาพ Allegorical Paintings ซึ่งภาพที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนฝูงที่มาที่บ้านมากที่สุด เห็น จะเป็นภาพจากพระวาจาบทนี้

**“จงรักศรัทธู” ลูคา 6:27**

ตามด้วยภาพอื่นๆ อีกหลายภาพ

7. การพูด ต่อเนื่องจากบทสวดของฉันทบทที่แล้ว ลูได้ค้นพบว่า “กระแสรเบียง” ของลูในการรับใช้พระองค์คือ “การ เป็นพยานถึงพระเมตตาของพระองค์” แล้วใครเล่าจะคาดคิดถึงว่าลูได้รับเชิญให้ไปพูดเป็นพยานถึงต่างประเทศ ทั่วโลกถึงต้นปี 2018 นี้ ทั้งหมดรวมกัน 10 ครั้งแล้ว เป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆ

ลูสามารถเขียนการประกาศข่าวดีใหม่ได้อีกหลายหน้า แต่ขอสรุปเพียงว่า หากเรามีความตั้งใจจริงแล้ว เราสามารถ ดำรงชีวิตเป็นศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตได้ในทุกความเป็นอยู่ประจำวันของเรา

**“แต่ข้าพเจ้าไม่คิดว่าชีวิตของข้าพเจ้ามีค่าสำหรับข้าพเจ้าเท่ากับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้วิ่งถึงปลายทาง และทำให้ภารกิจที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าสำเร็จไปคือ การเป็นพยานประกาศข่าวดีแห่งพระพรพรทานของพระเจ้า” กิจการอัครสาวก 20:24**

อาแมน

ลูขอพร: อดคิดคนอื่น

